
สรุปผลการประชุม TECHNICAIL MEETING 
ครั้งที่ 3 และ 4

PRESENT AT AHWG8/2021 ON 20 AUGUST 2021



TECHNICAL 
MEETING 
2 -3/2021
วัตถุประสงค์
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TECHNICAL MEETING 2/2021 - PDI

สรุปประเด็น

ภาพรวมโครงสร้างของเอกสารดี

เสนอให้การประชุมครั้งต่อๆไป ระหว่าง FLEGT Asia และที่ปรึกษาจัดท าภาคผนวกเพื่อหารือการปรับปรุง
ภาคผนวก LD และ PDI ให้สอดคล้องกัน

เนื่องจากการจัดท าภาคผนวกนี้อยู่บนพ้ืนฐานตามกฎหมายของประเทศ และเพื่อให้เกิดการสะท้อนสถานการณ์
ปัจจุบัน ที่ประชุมเสนอให้มีการจัด workshop โดยจะเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งผู้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และผู้ท่ีรับ
ข้อมูลข่าวสารมาหารือเพิ่มเติม (รายละเอียดอยู่ระหว่างการหารือของ SWG โดย FLEGT Asia ยินดีแนะน าเกี่ยวกับ
เรื่องดังกล่าวเพิ่มเติม)

FLEGT Asia จะส่งความเห็นต่อเอกสารมายังฝ่ายไทย และ SWG จะด าเนินการปรับปรุงแก้ไข โดยอาจจะน าผลที่
ได้จากการท า workshop เข้ามาพิจารณาในการปรับปรุงเพิ่มเติม โดยคาดว่าเอกสารนี้น่าจะมีความพร้อมในการ
เจรจากับอียูในปีนี้



TECHNICAL MEETING 3/2021 - SCC ON PRIVATE LAND: SELF DECLARATION CONCEPT 

สรุปประเด็น

FLEGT Asia ยังให้ความสนใจต่อบทบาทผู้ประกอบการ (โรงเลื่อย/ผู้รับซ้ือขั้นที่ 1) ในการตรวจสอบความถูกต้องของ
แหล่งที่มาของไม้ เสนอให้เพิ่มค าอธิบายที่ครอบคลุมถึงบทบาทผู้ประกอบการดังกล่าว

อาจมีการเพิ่มเติมค าอธิบายให้ครอบคลุมในเอกสารแนวทาง ซึ่งมีระบุไว้ในค าอธิบาย SD ที่ทาง SWG ได้จัดท าขึ้น
ควบคู่กับแบบฟอร์ม เพื่อให้เกิดความชัดเจน โดยเฉพาะการน าเคลื่อนที่ที่มิได้ระบุไว้ในร่างเอกสารแนวทางที่หารือ

FLEGT Asia ให้ความสนใจติดตามสถานะการประกาศใช้ รวมทั้งการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชน และการท า
ความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

FLEGT Asia ได้ส่งความเห็นต่อเอกสารมายังฝา่ยไทย เพื่อ SWG จักได้ด าเนินการหารือในแต่ละประเด็นต่อไป

เมื่อมีการแก้ไขแล้วเสร็จจะมีการควบรวมเนื้อหานี้เข้าสู่ภาคผนวก SCC โดย Mr.Peter (FLEGT Asia) และคุณบุญสุธีย์
(ผู้แทนหัวหน้า SWG เรื่อง TLAS&SCC) จะเป็นผู้ประสานงานหลัก



TECHNICAL MEETING 3/2021 - SCC ON PUBLIC LAND: SELF DECLARATION CONCEPT 

สรุปประเด็น

เนื่องจากร่างเอกสารนี้ยังอยู่ระหว่างการหารือของ SWG ท าให้บางประเด็นยังไม่มีความชัดเจน แม้ว่าจะเอาแนว
ทางการพัฒนามาจากกลุ่มไม้บนที่ดินเอกชน เช่น การให้มีพยาน ความชัดเจนของไม้ (ติดที่) การเพิ่มรายละเอียด
ของด่านป่าไม้ รวมทั้งยังไม่มีการพัฒนาเอกสารค าอธิบายและแบบฟอร์มที่สอดคล้องกัน จึงมีความจ าเป็นที่ SWG 
ต้องหารือและพัฒนารายละเอียดเพิ่มเติม

FLEGT Asia ยังให้ความสนใจต่อบทบาทของผู้ประกอบการ (โรงเลื่อย/ผู้รับซื้อข้ันที่ 1) ในการตรวจสอบความ
ถูกต้องของแหล่งที่มาของไม้ เช่นเดียวกับกลุ่มไม้ในที่ดินเอกชน

FLEGT Asia ชี้ให้เห็นถึงความส าคัญในการพัฒนาเอกสารดังกล่าวซึ่งเป็นการพัฒนาจากผู้ขายและผู้ซ้ือ การสะท้อน
ความเห็นของทั้งสองฝ่ายจะน ามาซ่ึงการปรับปรุงเอกสารที่สมบูรณ์ ทั้งนี้ควรอยู่บนพื้นฐานความเข้าใจและการ
ยอมรับที่ตรงกันด้วย

โดย FLEGT Asia ได้ส่งความเห็นต่อเอกสารมายังฝ่ายไทย เพื่อ SWG จักได้ด าเนินการหารือในแต่ละประเด็นต่อไป



จบการน าเสนอ


